

สรุปมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ชั้น ๒)

\*\*\*\*\*

ฯลฯ

ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
<b>ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย</b>		
๑	แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นว่าในระยะเริ่มแรกเมื่อเข้าสู่ระบบจำแนกตำแหน่งแบบระบบแท่งแล้ว มีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และการเปลี่ยนแปลงประเภทและระดับตำแหน่ง รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และใช้ตำแหน่งตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น จึงมีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเติม การแต่งตั้ง การย้าย การโอน การคัดเลือก การสอบคัดเลือก เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป	รับทราบ และถือปฏิบัติ
๒	มาตรฐานระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด้วย ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และผู้สอบแข่งขันได้รับความเดือดร้อนจากผลการสอบแข่งขันที่ถูกยกเลิกเพิกถอน ประกอบกับในขณะนี้อยู่ระหว่างปรับระบบการบริหารงานบุคคลจากระบบจำแนกตำแหน่งตามค่างาน (ระบบซี) เป็นตามความสามารถ (ระบบแท่ง) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอันอาจกระทบต่อเงื่อนไขการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ ก.จ. มิได้กำหนดไว้ขึ้นได้ จึงให้ระงับการดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอนไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ตั้งแต่การขออนุมัติสอบแข่งขันจนถึงการประกาศผลไปพลางก่อน จนกว่าจะมีมติแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นรวมทั้งการดำเนินการสอบแข่งขันที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ให้ระงับการบรรจุแต่งตั้งเช่นเดียวกัน	รับทราบ และถือปฏิบัติ
๓	การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วย ก.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบกำหนดบัญชีกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และการกำหนดตำแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องเกื้อกูลกันของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลของตำแหน่งประเภททั่วไปกับตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อเป็นการวางแผนทางและหลักเกณฑ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	รับทราบ และถือเป็น แนวทางปฏิบัติ
๔	รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายงานนายคมกฤษ ศรียะพงษ์ ตำแหน่ง นิติกร ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๔ อัตราเงินเดือนขั้น ๑๕,๐๖๐ บาท สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	รับทราบ



..... เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต

ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน <u>๑๐</u> เรื่อง ประกอบด้วย		
๑	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ ประกาศฯ มีเนื้อหา เช่นเดียวกับ ประกาศของ ก.จ.
๒	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ ประกาศฯ มีเนื้อหา เช่นเดียวกับ ประกาศของ ก.จ.
๓	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ ประกาศฯ มีเนื้อหา เช่นเดียวกับ ประกาศของ ก.จ.
๔	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ ประกาศฯ มีเนื้อหา เช่นเดียวกับ ประกาศของ ก.จ.
๕	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ ประกาศฯ มีเนื้อหา เช่นเดียวกับ ประกาศของ ก.จ.
๖	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ ประกาศฯ มีเนื้อหา เช่นเดียวกับ ประกาศของ ก.จ.
๗	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ ประกาศฯ มีเนื้อหา เช่นเดียวกับ ประกาศของ ก.จ.
๘	ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราย นางสาวชัชวาลดา สุทิน ตำแหน่ง บุคลากร ๕ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตำแหน่ง บุคลากร ๖ว เลขที่ตำแหน่ง และสังกัดเดิม โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ผ่านการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ (วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)	เห็นชอบ



..... เลขานุการ ก.จ.ภูเก็ต

ที่	เรื่อง	มติที่ประชุม
๙	พิจารณาการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน นายเจริญเกียรติ เพชรแก้ว, นางศุภวรรณ สัจจศรี, นายสุวรรณ จันปลั่งสิริกุล, นายพรชัย จ้อสุรเชษฐ์, นายประสิทธิ์ โยธารักษ์, นายปริญญา จริยหัตถกิจ, นางสาวปรมาภรณ์ สุขดี, นายอนุวัตร ศรีขวัญ และนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย	เห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยดังกล่าว เพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป
๑๐	ขอความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘	เห็นชอบให้ประกาศฯ มีเนื้อหาเช่นเดียวกับประกาศของ ก.จ.

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  
เลขานุการ ก.จ.จ.ภูเก็ต